



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองนโยบายช่วยเหลือที่ดินทำกินแก่เกษตรกร แจกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ฟากท่าพื้นที่ ๒,๖๖๙ ไร่

ที่ดิน นับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร ปัจจุบันยังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ ไม่มีที่ดินประกอบอาชีพเป็นของตนเอง โดยได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยมีภารกิจและการดำเนินการตาม บทพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรในรูปแบบของนิคมสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการอยู่อาศัย เช่น ถนน แหล่งน้ำ รวมถึงการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์นิคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและให้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม จำกัด ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทุกนิคม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ราษฎรได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพของตนเองและเลี้ยงครอบครัว

การจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์นั้น ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีนายอำเภอท้องที่เป็นประธาน หลังจากการคัดเลือกแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจะอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนจะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน๕) โดยเกษตรกรสามารถนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) ไปขออนุญาตที่ดินตามขั้นตอนต่อไป โดยสมาชิกที่ได้รับโฉนดที่ดินแล้ว ในระยะเวลา ๕ ปี จะห้ามจำหน่ายจ่ายโอน ซึ่งกว่าที่เกษตรกรจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์นั้น ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบที่ดิน มาดำเนินการจัดสรรให้แก่ราษฎรทั้งหมด ๓๖ นิคมสหกรณ์ พื้นที่ประมาณ ๓,๐๖๓,๕๓๗ ไร่ จัดสรรไปแล้วประมาณ ๑.๗ ล้านไร่ มีราษฎรได้รับการจัดสรรแล้วกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ราย

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลตรีอินทร์รัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรพล เถระพัฒน์ อธิบดีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด โดยจัดพิธีมอบ ณ อาคารเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) ให้กับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด จำนวน ๕๐๐ ราย พื้นที่ประมาณ ๒,๖๖๙ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จากพื้นที่โครงการทั้งหมด ๕๔,๐๐๐ ไร่ และได้มีการจัดสรรให้แก่เกษตรกรไปแล้วประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ จัดสรรที่ดินและออกเป็นกสน.๕ แล้ว รวม ๒๗,๙๙๐ ไร่ ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจำนวน ๒,๗๗๐ ราย ซึ่งเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๖ ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานกว่า ๔๒ ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับฝากเงินสินเชื่อ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

อำเภอปากท่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ ๑๑๓ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบเชิงเขาและที่ราบ ราษฎรส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อาศัย และใช้เป็นที่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การปลูกพืชไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และทอผ้า ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง หอมแดง อ้อย มะขามหวาน

นอกเหนือจากการช่วยเหลือความเดือดร้อนเรื่องความขาดแคลนที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายในการสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีการรวมตัวกันในรูปแบบของสหกรณ์ ด้วยความเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรบรรลุเป้าหมายได้ เมื่อรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์แล้ว เกษตรกรจะได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหา และช่วยกันรักษาและหวงแหนที่ดินของตนเอง เพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินเลี้ยงครอบครัวและเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในภายภาคหน้าต่อไป

